

15. ก.ค 2555

เรื่อง สนทนาแสดงคำชมเชย และแสดงความดีใจเห็น
เรื่อง นวัตกรรมโรงพยาบาลกลาง

ดิฉันนางนงา ตระกูลสีลม เป็นบุตรสาวของคุณไชย
กฤษณซึ่งเคยรับพรักมาจากโรงพยาบาลกลางในฐานะ
มีตราทอง ซึ่งดิฉันมีนามว่า นางต้นที แซ่สง ซึ่งเมื่อ
สมัยก่อนเคยได้รับความช่วยเหลือของหน่วยงานแพทย์รามาธิบดี
1646 กองทางโรงพยาบาลกลาง ขณะนั้นคุณแม่ป่วย
ดิฉันรอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นครั้งที่ 1
ทั้งนี้ที่ไม่ได้แล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 26. ก.ค 2555
เวลา 19.00 น ก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นครั้งที่ 2
ซึ่งทำในคุณแม่รอดมาได้อีกเป็นครั้งที่ 2 และถือว่าเป็น
ผู้ป่วยใน เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างที่อยู่ใน ร.พ.
คุณแม่ซึ่งมีอายุมากแล้ว (83 ปี) ได้รับ ทอด แผล กาย มาก
ซึ่งก็มีทั้งด้มาก และด้รยลงมา ซึ่งทั้งที่ไม่ด้ก็มี
ในปัจจุบันก็ทอเป็นออย่างนี้ อยู่แล้ว แต่กลัวตก
ก็ด้สัมผัส ดิฉันเเวมาอยู่คุณแม่ได้ไม่นานต่อ 1 วัน
เพราะทอทำงาน ก็ด้พบกับพยาบาล ซึ่งน้ำใจมาก
ไม่แน่ใจเป็นผู้ช่วยพยาบาลด้ด้ช่วย ช่วยเหลือ นน้าทอ
พอมาว นน้าทอ ดำนามสวดไม่ได้ ส.ทาด แลคุณแม่
ด้มาก ค: คุณทอที่พา ทอ แผล พยาบาล นน้าทอ
ด้ด้ความสามารถ สวมกับชุดเครื่องแบบพยาบาล

ชาวจากมาจน ทำแบบงอไปก็ ขนาดน้อยชายดัดขึ้น
 ยังพูดในฟิวว่า ก็ไม่สามัคคีทำไม่น่าจะมาทำอาชีพ
 แบบนี้เลย แทนที่จะได้มรดกสมบัติเป็นมาไปไม่เลย
 ส่วนพหามาเลที่มีคุณพอจะ ก็ทำแบบงอไปก็เนืองกัน
 ไม่อยากบรรยายมากดี
 อีกอย่างก็อยากจะได้เงินออก ทรูๆ เลย์ม่วงแบบ
ไม่เสมอภาค คือ คุณเป็นคนไหนในนี้ของทากา-
 เข็นก็จะได้เงินเป็นพิเศษ ส่วนคนไหนไม่ใน
 ก็จะไม่ดูแลเลย เห็นคือไม่เหมาะ กับชุดที่
 สวมใส่เลยดี การที่นำของมาในดัดขึ้นดัดทำ
 เป็นนี้ใจหนึ่งดี เห็นจากทรูๆ แลคนม่วง
 เป็นงานที่หนักเอาทรูๆ เนืองกัน ดัดขึ้นเองก็เลย
 โดนพุดลาแบบแบบ คือ มีย่อยดัดขึ้นไปเยี่ยม
 คุณแม่ มีพหามาเลนั้นน่า ย้ายไปก็ พุดทำของ
 ว่างๆ (พหามาเล) ทาน เซอร์รี่ที่ เขาเอามาให้นมด
 หรือยัง ดัดขึ้นฟิวแล้วสัก ขนาดดัดขึ้นยังไม่ค่อย
 จะได้ทานเลย เลอดี พุดแบบนี้ เนืองกันมาออกว่า
 ทำไม่ ไม่ซื้อเซอร์รี่มาฝากกับ

เมื่อมีก่อน ขึ้น 14 หรือ 15 ก็ไม่ได้เลยได้จาก พหามาเล
สอน คือ คุณแม่ก็มาเป็นผู้ช่วยใน ทางมาเลเซียม
 พหามาเล มาในนี้ผ่านไป 1-2 วัน นอกนั้นก็ในพริมา

ต่อมากลางพืชมาน่าจะ มีความเป็นมาตรงๆ ในชั้นกลางที่
ก่อนมาก

*** ส่วนเรื่องที่จะขอพบอีก 1 เรื่องคือ
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2555 เวลา 20.00 น. นายบรรณพจนาน
ได้เสนอความสามารถอีกด้านหนึ่งคือ คุณแม่ ดิฉัน
ของนายใจ น้องชายที่เฒ่าไร้ลูกก็เกิด เวียงกร 1646
ซึ่งก็เป็นภรรยาของเฒ่าพจนานกลางอีกคนเมื่อเดิม
ครั้งนี้ไม่พบกลางครั้งก่อน เพราะเป็นพ่อของพจนาน
พจนานทุกอักษากว่าเพื่อช่วยชีวิตคุณแม่ดิฉัน
ของพ่อคุณใจคนน้องงานนี้มากค่ะ เพราะทำกันเต็ม
ความสามารรถเลย แต่ดิฉันเป็นคนขี้ใจหนึ่พอ
เพื่อจะได้ไม่ต้องกลับไปเป็นคนไร้ใจของเฒ่าพจนาน
อีกทั้งคุณแม่อาจจะไม่ต้องทราบอีกต่อไป (รกตาจรม
นลายต้นแต่ต้นที่ไปที่บ้านเลขที่ 493/12 ก.พระสีลม
ดิฉันอาจจะไปนอนที่นั่นแต่ที่อัยการมองดีพี่
คุณแม่ พี่งจะมีโอกาส
คงที่คุณแม่เป็นคนใจนอกของร. พจนาน ดิฉันนั้น
อำทางร.พ. พัฒนาบุคลากรมาโดยตลอดตามที่
ที่บริการไม่ดีในระยะแรกๆ ต่อมาก็ดีขึ้นตามลำดับ
* ของผมเชยนี้เองผู้ชายที่เป็นเจ้าน้ำที่วัดความดีในตนเอง
น้องคุณนี้ จิตใจผมควรแรกประทัมใจมากนะ
เท่าที่เห็นว่า ได้ดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เยี่ยมใจ

ไม่เดขอกรรมเสีย ใจคนใจเลขดูแล
ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ ๗๐ชมเช่นเคย
(โดยเฉพาะผู้ป่วยที่นำรถขึ้น)

ขอแสดงความนับถือ

นพ. ทรกุลสิทธิ์
(นางนพ. ทรกุลสิทธิ์)

มอบ ผ.ศ.พ.ต.ท. เพื่อ เผลแพ่งในรังที่ ๙
+ ได้วิ่งในจุดที่วิ่งขงพร้อม.



(นายชววิทย์ ประคิมรูปำทุกัฏ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาก

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕

นพ. ทรกุลสิทธิ์

089 2266891

ได้รับ	<input type="checkbox"/>	ส่งเรื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	ส่งมอบให้
นาง		นพ. ทรกุลสิทธิ์		
ได้รับ		นพ. ทรกุลสิทธิ์		
วันที่		๑๕ ต.ค. ๒๕๕๕		